



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด nationtv

-เสนอข่าว ที่สจ.ปัตตานี ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน.)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ร่วมการประชุมทางไกลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือ COVID-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาด ในเวที World Economic Forum เผยไทยมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และพลังอสม.ช่วยควบคุมป้องกันโรค สำหรับคำถามถึงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคของไทย ในช่วงเดือนพ.ค. ของประธาน World Economic Forum นายอนุทินตอบว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาลคือความปลอดภัยของประชาชน การผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และรัฐบาลกำลังวางแผนงาน ในการดำเนินงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ,ไทยโพสต์,เดลินิวส์,มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,แนวหน้า,ผจก.รายวัน, เดลินิวส์ , คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ,thansetthakij,prachachat,bangkokbiznews,isara) newtv

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้สถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ขอให้ประชาชนอดทนกันอีกนิด อย่าเพิ่งรีบออกมาใช้ชีวิตตามปกติ และคงมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เน้นสวมหน้ากากผ้า ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มสังสรรค์ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ย้ำว่าสิ่งสำคัญ คือต้องระมัดระวังการแพร่เชื้อของโรค และการวางแผนปฏิบัติตัวในการอยู่กับโรคนี้ให้ถูกต้อง เนื่องจากหากแต่ละคนไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐแนะนำ ก็จะทำให้โรคแพร่ระบาดง่ายขึ้น ประกอบกับยังต้องเฝ้าระวังคนไทย ในต่างประเทศ ที่ทยอยกลับเข้าประเทศต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นอีกจุดเสี่ยงของการระบาดด้วย ส่วนเดือนหน้านอกจากต้องระวังการระบาดโรคโควิด-19 แล้ว ยังต้องระวังโรคไข้เลือดออกด้วย ที่จึงแนะนำให้จำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมไปกับการป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้รพ.แต่ละแห่งต้องตระหนักเรื่องการวินิจฉัยโรคทั้งโควิด-19 และไข้เลือดออก เพราะผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการคล้ายกัน

กรณีหญิงป่วยโควิด-19 ซ้ำ ที่จ.เชียงราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ว่าเป็นการป่วยซ้ำในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเป็นการติดเชื้อซ้ำเติมจากแบคทีเรีย และ ในระหว่างพักฟื้น 30 วัน ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีระยะเวลาเร็วช้าต่างกัน แต่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล เนื่องจากโรคที่ใหม่ ยังมีความรู้ของโรคน้อย จึงต้องดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานอย่างดีที่สุด กรณีรายที่ จ.ชัยภูมิ อยู่ในห้วงระยะเวลากลับบ้าน 30 วันที่ต้องแยกตัวเอง เพราะฉะนั้นการที่ป่วยอีกครั้งโดยไม่มีอาการของไข้ แต่ตรวจเชื้อแล้วยังเป็นบวก ถือว่าเป็นการตรวจเจอซากของเชื้อ โดยผู้ป่วยไม่มีอาการอะไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ(ข่าวสด , ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า , มติชน,เดลินิวส์, thaipbs, prachachat, isaranews, workpointnews)

- เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.แถลงว่า บอร์ดสปสช. เห็นชอบให้มีการเดินทาง 7 มาตรการเชิงรุกกรณีโควิด-19 ดังนี้ 1. ส่งยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยทางไปรษณีย์ 2. ขยายโครงการรับยาใกล้บ้านเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับยา นอกหน่วยบริการประจำได้ ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน 4.จ่ายชดเชยค่าบริการกรณีโรคโควิด19 ให้หน่วยบริการนอกระบบบัตรทอง 5. จ่ายชดเชยค่าบริการกรณีโควิด19 ให้รพ.สนาม 6.เสนอแก้ไขประกาศ สร. โดยให้รายการค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 63 ใช้ชื่อครุภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีโควิด19 ได้ และเพิ่มอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายกรณีโควิด19 เป็น 2 เท่าจากเดิม 7. มอบเลขาธิการ สปสช. และประธานบอร์ด สปสช. พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าใช้จ่าย ให้แก่หน่วยบริการ เพื่อทันต่อสถานการณ์แพร่ระบาด พร้อมกันนี้ สปสช.ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการตรวจเชื้อโควิด 19 แล้ว 92 แห่ง เป็นหน่วย บริการรัฐ 74 แห่งและหน่วยบริการเอกชน 18 แห่ง นอกจากนี้ ในเดือนพ.ค.นี้ จะเร่งเดินทางฉีดวัคซีน ไขหวัดใหญ่พ.ค. สำหรับกลุ่มเสี่ยง ขนดาวน์โหลดอพ“สปสช.สร้างสุข” นัดหมายก่อนรับวัคซีน ส่วนตจว.นัดฉีดที่รพ.สต.

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า

-- เสนอข่าว สปสช. จัดเวทีเสวนาออนไลน์ "การใช้งบประมาณหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างไรเพื่อช่วยต้านภัยโควิด-19อย่างมีประสิทธิภาพโดย ดร. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.ร่วมอภิปราย

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เผยว่า สธ. กำลังทำแผนเปลี่ยนผ่านกิ่งล็อกดาวน์ เพื่อให้สังคมไทยอยู่กับโควิด-19 ในระดับที่ไม่มากนัก พร้อมไปกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยแผนนี้จะนำเสนอ ศบค. และ ครม. ต่อไป ขณะที่เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า งบฯ ที่หมุนเวียนในกองทุนสุขภาพระดับตำบลมีปีละ 3,800 ล้านบาท ขณะนี้มีกว่า 4,000 ตำบล ที่ใช้งบประมาณเกี่ยวกับโควิด-19 ไปแล้ว ประมาณ 600 ล้านบาท ในเรื่อง

สร้างการรับรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน หาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากาก และการเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้มาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ด้านผู้ว่าการ สตง.ชี้การใช้จ่ายงบกองทุนสุขภาพระดับตำบลในภาวะเร่งด่วนวิกฤตโควิด-19 อาจมีข้อผิดพลาดบกพร่องไปบ้าง แต่ถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น ย้ำหากสงสัยการใช้จ่ายงบประมาณสามารถสอบถาม สตง.ได้และมีผลคุ้มครองตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง โดยมี ผวจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกันล้าง เช็ด ถู 3 จุด ได้แก่ รพ.ระยอง ตลาดเทศบาลเชิงพลาซ่า และสถานีขนส่ง

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์มติชน,ผจก.รายวัน, thansetthakij, workpointnews

- เสนอข่าว อัย.ประชุมร่วมกับ เครือข่ายยา ทั้งสภาเภสัชกรรม - ผู้ประกอบการด้านยา - องค์กรเภสัชกรรม - ผู้แทนจากรพศ.และรพช.ทุกระดับ รวมทั้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ ร่วมถกหาแนวทางป้องกันปัญหายาโรคเรื้อรังขาดแคลน ขอประชาชนมั่นใจ โรงพยาบาลทุกแห่งมียาเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv ,thaipbs

- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอธิตรมว.สธ. เป็นประธาน ประชุมคกก.การบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อนำเสนอความรู้ นวัตกรรม และแนวทางการป้องกัน ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งกระบวนการเตรียมนำชุด PPE หน้ากากN95ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มาใช้ทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์bangkokbiznews, thebangkokinsight, mcot

- เสนอข่าว รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ เอสซีจี พัฒนานวัตกรรมห้องคัดกรองตรวจผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค โควิด 19 และชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ สร้างระบบดูแลผู้ป่วย "แยกโรคและเก็บกักเชื้อ" ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเริ่มใช้แห่งแรกที่รพ.ราชวิถี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews,bangkokbiznews

- เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต เน้นคนไทยดิ่งพลัง "ฮึด ฮึด ลื้อ" ก้าวผ่านโควิด 19 ไปด้วยกัน "

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- เสนอข่าว เลขาธิการ สปสช. ร่วมกับม.มหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ลงพื้นที่บริเวณหอณาฬิกา ทำน่านนท์ จ.นนทบุรี คัดกรองโรคให้ "กลุ่มคนไร้บ้าน" เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาประชาชน ให้ได้รับสิทธิ์บัตรทอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ: กรุงเทพธุรกิจ

- เสนอข่าว รพ.อภัยภูเบศร แจกผลมะขามป้อมแห้ง เพื่อสนับสนุนคนไทย มีภูมิคุ้มกันอย่างปลอดภัย จากการค้นคว้าข้อมูล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ระบุว่า มะขามป้อม มีวิตามินซีสูง มีฤทธิ์ต้านไวรัสใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ มีการจำลองภาพสามมิติพบว่า สารสำคัญในมะขามป้อมสามารถจับกับขาโปรตีนของไวรัสโควิด-19 และตัวรับ ACE2 ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอด และยังเข้าจับกับเชื้อในหลายตำแหน่งที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้ จึงเหมาะในการ นำมาใช้ส่งเสริม ดูแลป้องกันสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ: ไทยโพสต์

- เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทร์ วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเชื้อยังอยู่ที่ 6 ราย ซึ่งรักษาหายอย่างเด็ดขาดแล้ว 4 ราย คงเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ.เพียง 2 ราย เป็นสามีภรรยา

สื่อที่นำเสนอ: เดลินิวส์

- เสนอข่าว ไทยพีบีเอส ผลิตเนื้อหาข่าวรายการ เรื่อง COVID-19 ในทุกมิติ ที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง รอบด้าน และหาทางออกให้กับคนไทย พร้อมร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต และ สสส. จึงจับมือกันผลิตรายการ บ้าน-พลังใจ ดำเนินรายการโดย "นที เอกวิจิตร" หรือ "อู๋ บุคดาเบลส" ร่วมด้วยนักจิตวิทยาที่จะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของครอบครัวที่เข้ามาทดสอบความอดทน ช่วยเสนอทางเลือก ทางออกให้ ติดตามชมรายการ "บ้าน-พลังใจ" ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส กดเลข 3 และติดตามทุกเรื่องราวโควิด-19 ได้ทาง covid19.thaipbs.or.th

สื่อที่นำเสนอ: เดลินิวส์

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว รพ.บุรีรัมย์เปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 รู้ผลภายใน 5 ชม.เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วย

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,สยามรัฐ,มติชน,ไทยโพสต์,เดลินิวส์,แนวหน้า,กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ,ผจก.รายวัน,คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointnews, thaiquote, tnthailand, isara,mcot,bbc, springnews, js100,inn,thaipbs, nationtv,thansettakij)

- เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 คน รวมผู้ป่วย 2,811 คน รักษาหายแล้ว 2,108 คน กำลังรักษา 655 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเสียชีวิต 48 คน เป็นชายไทย อายุ 50 ปี เป็นคนขับแท็กซี่เคยรับ-ส่ง คนที่สนามมวย อัตราการป่วยต่อประชากร แสนคน จ.ภูเก็ต ยังอยู่อันดับ 1 รองลงมา กรุงเทพฯ และจ.ยะลา จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลย เพิ่มเป็น 10 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง และสตูล อาชีพที่พบติดเชื้อมากที่สุด คือ รับจ้างทั่วไป / ฟรีแลนซ์ ยืนยันว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังคงระงับให้ประชาชนลดการเคลื่อนย้ายกัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 20 ได้ ก็เพราะคนไทยร่วมมือกัน ยังคงขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้าน เพราะมาตรการนี้ยังเป็นมาตรการที่ต้อยากให้ประชาชนช่วยกันให้ต่ำกว่าหลักสิบให้ได้ อย่างน้อย 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ, thebangkokinsight

- เสนอข่าว เพจไทยคู่ฟ้า เปิดร่างข้อเสนอแนวทางการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด-19 โดยศธ. ระดมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ คณบดีจาก คณะแพทย์ จัดทำร่างข้อเสนอแนวทางการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต โดยเตรียมเสนอต่อ ศบค. พิจารณา โดยมีเงื่อนไขสำคัญ 5 แนวทาง หากสามารถดำเนินการได้ จะผ่อนปรนให้กลับมาดำเนินการได้ โดยใช้ข้อมูลศธ. ดูจังหวัดที่มีการติดเชื้อต่ำเริ่มจากกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ในสอง สัปดาห์ที่ผ่านมา (ประมาณ 32 จังหวัด) สามารถเริ่มได้ในต้นเดือนพฤษภาคม หรืออาจนำร่องทดลองปลายเดือนเมษายน ระยะเวลาต่อไปจะเริ่มในกลุ่มที่สอง คือ จังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่แบบประปราย (ประมาณ 38 จังหวัด) ประมาณกลางเดือนพ.ค. สำหรับกลุ่มที่สาม คือ จังหวัดที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง (ประมาณ 7 จังหวัด) หากสามารถลดการระบาดและไม่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ สามารถผ่อนปรนเปิดได้ต้นเดือน มิถุนายน นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม เป็นต้นไป โดยเพิ่มเติมรายการบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,005 รายการ ในหมวด 3 ค่ายาจำนวน 2,606 รายการ และหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ฉบับที่ 2) จำนวน 399 รายการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews

- เสนอข่าว ผบ.ทบ. ลงพื้นที่จ.นราธิวาส กำชับ กกล.ป้องกันชายแดน ตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ มิให้มีการลักลอบเข้าเมืองเสี่ยงแพร่ COVID-19 ขณะนี้ภาพรวมดูแลคนไทยกลับเข้าประเทศตามด่านชายแดนเรียบร้อย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ,มติชน

- เสนอข่าว รอง ผบ.ตร.พร้อมคณะ เข้าตรวจดูความเรียบร้อย การรับคนไทย จำนวน 200 คน เดินทางกลับจากญี่ปุ่น และได้วัน หลังจากผ่านการตรวจคัดกรองที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วนำเดินทางมาพักกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวางเผยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้กักตัวอย่างดี ห้ามออกจากห้องและญาติห้ามเยี่ยมขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการของเจ้าหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ,innnew,) thaipbs,nationtv

- เสนอข่าว การบินไทย สนับสนุนภาครัฐ เตรียมขึ้นบิน รับคนไทยจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กลับประเทศ 25-27 เม.ย. 63 หลังได้รับการประสานงานจากกระทรวงต่างประเทศ ผู้เดินทางกลับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และต้องยินยอมเข้ารับการกักตัวในพื้นที่ที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : mcot

- เสนอข่าว ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เผยพุทธมณฑล ยังไม่สามารถใช้เป็นที่กักตัวพระกลับจากอินเดียได้ เนื่องจากสถานที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องใช้โรงแรมหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เบื้องต้นที่กำหนดไว้ คือ 24-25 เม.ย.นี้ เวลา 13.00 น.เที่ยวแรกจะเป็นพระสงฆ์ รวมทั้งแม่ชี ประมาณ 104 รูป ส่วนเที่ยวที่ 2 ประมาณ 127 รูป

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- เสนอข่าว รมว.ก.การต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบการประชุม

ประเด็นข่าว

ทางไกล ในวันที่ 23 เมษายน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศลาว ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ จะเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ผจก.รายวัน

- เสนอข่าว นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ไขข้อสงสัย หายโควิด-19 แล้วเป็นซ้ำได้หรือไม่ คิดว่าไม่น่าจะติดซ้ำ ส่วนใหญ่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเลย แต่มั่นใจเวลานาน คืออาการดีขึ้นก่อน แล้วตัวเชื้ออาจยังเจออยู่แต่ในที่สุดก็จะหมดไป แล้วยิ่งโอกาสกลับมาป่วยใหม่ในระยะเวลอันสั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ ระยะยาวเราไม่รู้ ยังไม่มีข้อมูล แต่ระยะสั้นไม่น่าจะมี แต่มีอาการรีเปลา เอกซเรย์เป็นยังไง ต้องมีข้อมูลอีกเยอะ ย้ำอย่าชะล่าใจ แม้ตัวเลขผู้ป่วยในไทยจะลดลงแล้ว แนะนำให้ถอดบทเรียนจากระดับโลก ป้องกันการระบาดหนักรอบ 2 โดยเฉพาะสิงคโปร์ คือตัวอย่างผู้ป่วยเพิ่มเป็นพัน ภายในวันเดียว

- จ.สงขลา มีคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย ผ่านด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา มี 89 คน โดยคัดแยกตามภูมิลำเนาและผ่านการคัดกรองมีจังหวัดสงขลา 6 คน จ.ปัตตานี 7 คน จ.ยะลา 5 คน และ จ.นราธิวาส 5 คน นอกเหนือ 5 จังหวัด รวมทั้งหมด 59 คน กักตัวอยู่โรงแรม M Soho อ.สะเดา ไม่ผ่านการคัดกรอง 7 คน นำตัวเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่โรงพยาบาลสะเดา โดยที่ผ่านมา 3 วันนั้น ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใด

- จ.นครพนม นพ.สสจ.นครพนม นายอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับทีมคัดกรองเฝ้าระวังควบคุมโรค ได้คัดกรองแรงงาน 22 ราย ที่กลับมาจากทำงานที่ สปป.ลาว ซึ่งถูกกักตัว ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพาราจังหวัดนครพนม บ้านดงโชค ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม ครบ 14 วัน จึงปล่อยตัวกลับบ้าน

- จ.หนองคาย ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศ 9 คน จากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ 4 คน โดยคนไทยกลุ่มแรก 6 คน ทุกคน ได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.หนองคาย รับฟังคำชี้แจงและเดินทางไปยังสถานที่กักตัว

- จ.เลย อนุญาตให้เปิดร้านตัดผม ร้านเสริมสวย แต่มีข้อกำหนดต้อง ไม่นานั่งรอ แต่ห้ามขนาดหน้า แต่งหน้า ยังคงเปิดให้ตัดผมอย่างเดียวเท่านั้น

- จ.ยะลา จ.ยะลา สรุปลำดับคนไทย เดินทางกลับจากมาเลเซียเป็นวันที่สาม ถูกกักตัว 14 วัน ที่ศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญโควิด-19 จังหวัดยะลา ทั้งหมด 81 คน แยกเป็นวันที่ 18 เมษายน 18 คน มาจากด่านเบตง 3 คน ด่านสะเดา 3 คน ด่านสุโหงโกลก 12 คน ในจำนวนนี้ลักลอบเข้าประเทศ 10 คน วันที่ 19 เมษายน 18 คน มาจากด่านเบตง 10 คน ด่านสะเดา 1 คน ด่านสุโหงโกลก 20 คน โดยเข้าปกติ 6 คน ลักลอบเข้ามา 14 คน และ 20 เม.ย. 32 คน จากด่านเบตง 15 คน ด่านสะเดา 1 คน ด่านสุโหงโกลก 16 คน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในจ.ยะลาเพิ่มขึ้น 2 คน ผู้ป่วยสะสม 101 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 2 คน

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจกออนไลน์, เนชั่นสุดสัปดาห์

- เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ๓ เผย ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เตียง ICU สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 เต็ม ตรวจสอบกับกรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

- เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ๓ เผย ตามที่มีข้อความแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สมุนไพรไทย ต้านไวรัสโควิด-19 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าประเด็นดังกล่าว นั้น มีข้อมูลบิดเบือน ชี้แจงว่า มีพืชผักสมุนไพรบางชนิดที่แนะนำให้รับประทาน เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น ลดโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อมูลจากการจำลองสถานการณ์การจับกันของไวรัสกับสารสำคัญในพืชโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่มียางานการศึกษาในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และการวิจัยในคนเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. มาตรการดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- เสนอข่าว นายสืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แนะนำรัฐบาลควรสั่งการให้ ก.แรงงาน และแรงงานจังหวัดเร่งสำรวจแรงงานข้ามชาติในทุกจังหวัด เพราะกำลังเดือดร้อน มิฉะนั้นเราอาจเจอเหตุการณ์เช่นสิงคโปร์ คือกลับมาติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเพราะแรงงานข้ามชาติอยู่กันแออัดแถมทำงาน-ใช้ประกันว่างงานไม่ได้เพราะแบบฟอร์มกรอกมีแต่ภาษาไทยทั้งหมดซึ่งคนงานข้ามชาติไม่เข้าใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ผู้จัดการ) , เว็บไซต์ (สยามรัฐ , ข่าวสด,ไทยรัฐ, bbc)

ประเด็นข่าว

- เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า กรณีที่การดูแลคนในชุมชนแออัด ซึ่งอาจเข้าถึงการตรวจสอบเชื้อได้ยากนั้น หากติดเชื้อโควิด-19 จะเกิดระบาดอย่างรวดเร็ว ประเด็นเช่นนี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ซึ่ง สธ.ได้นำมาเป็นประเด็นหารือ และมีมาตรการว่าจะออกค้นหาผู้ป่วยทำให้เจอเคสต่างๆ มากขึ้น เช่นในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพบว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการนี้ดำเนินการมากขึ้นเพื่อเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเสี่ยง จึงขอให้มั่นใจ หากมีผู้ใดสงสัยว่าในชุมชนแออัดจะมีคนป่วยหรือดูแล้วคิดว่าเขาไม่สามารถดูแลสุลักษณะในชุมชนได้ จะร้องขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสามารถโทรศัพท์ไปที่กรมควบคุมโรค 1422 หรือ 1111

2.กระแสฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- เสนอข่าว ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรต่างตื่นตัวหาซื้อฟ้าทะลายโจร ต้องเข้าคิวซื้อที่ร้านขายยา เชื่อว่าเป็นยาป้องกันโควิด-19

3.สงขลา กักตัวกลุ่มเสี่ยง 60 คน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

- เสนอข่าว จ. สงขลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นตำรวจตม.หาดใหญ่ โดยมีกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวอีก 10 ที่สัมผัสใกล้ชิด ยังมีกลุ่มเสี่ยงอีกชุดใหญ่ ซึ่งเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะเดาอีกราว 60 นาย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและสัมผัสเสี่ยงต่ำ ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา มีการส่งไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเช่นกัน

4.พ่นยาปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน ประชาชาติธุรกิจ

- เสนอข่าว จากกรณีที่สมาคมโรคติดเชื้อ ออกแถลงการณ์ว่า การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนตัวบุคคลเป็นอันตรายและไม่มีความจำเป็นต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ บนถนน สถานที่สาธารณะหรืออาคารบ้านเรือน เพราะอาจทำให้เชื้อ COVID-19 นั้น พุ้งกระจายได้

- นายธนวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการจัดการแมลง แมลงสัตว์เล็ก บริษัทกำจัดแมลงส่วนใหญ่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการฆ่าสิ่งที่มีารบกวนมนุษย์ รวมถึงพาหะนำเชื้อโรค ซึ่งวิธีการฉีดพ่น กำจัดแมลง จะแตกต่างออกจากการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค วิธีการจัดการที่ใช้ในปัจจุบันเรียกว่าการฉีดพ่น โดยใช้ เครื่องพ่น ULV (Ultra Low Volume) หลักการพ่นยาที่ใช้คือการใช้เครื่องพ่น ULV ทำไม่ถึงเหมาะสม ไม่ใช่ที่เราจะไปพ่น ไปฉีดน้ำใส่พื้นเพื่อให้ละอองกระจาย วิธีนั้น เราไม่แนะนำ วิธีที่เราฝึกอบรมคือ ใช้เครื่องพ่น ULV พ่นไปในอากาศ คล้ายๆ กับหมอกควัน เพียงแต่ไม่ใช่ควัน แต่เป็นน้ำซึ่งมีละอองฝอยเล็กมาก เล็กถึงประมาณ 3 - 5 ไมครอน วิธีการนี้ไม่ทำให้เชื้อโรคพุ้งกระจาย" น้ำยาที่พ่นออกไปจากเครื่อง ULV จะไม่มีแรงปะทะ ถ้าน้ำยาจะตก ก็จะตกลงมาที่พื้น

5.คนไทยในต่างประเทศติดเชื้อ ต้องรักษาตัวที่บ้าน เทียบการแพทย์ไทยดีกว่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

- เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sirilak Cool เป็นหญิงชาวไทย อาศัยอยู่ในเฮอร์แลนด์ โพสต์คลิปในสภาพไม่สบาย อ่อนแรง เสียงแหบนอนอยู่บนเตียง เล่าถึงผลการตรวจโควิด-19 ซึ่งปรากฏว่าติดเชื้อ โดยระบุว่า หน่วยงานโรคติดต่อ เนเธอร์แลนด์โทรมา บอกผลการตรวจโควิด สรุปผลเป็นบวก การรักษาคือถ้าเมื่อไหร่เหนื่อยหายใจไม่ไหว ให้โทรศัพท์หาหมอที่บ้านแล้วถึงจะส่งไปโรงพยาบาล แต่ก็เชื่อว่าโทรไปคงไม่ได้ไป เพราะนโยบายให้รักษาที่บ้านดูแลตัวเอง กินยา รักษาตามอาการ ก่อนหน้านั้นเป็นโรคปอดอยู่แล้ว สรุปก็คงต้องดูแลตัวเองต่อที่บ้านไป ตมน้ำขิงกินอย่างที่เคยบอกทุกวัน ตอนนี้อย่างไรก็เข้ามาไม่ได้ เพราะรู้แล้วว่าติดเชื้อ ไม่เหมือนเมืองไทย ที่ตรวจให้ทั้งคนมีอาการ และคนที่ใกล้ชิดสัมผัสกับคนป่วย กว่าตนจะได้ตรวจต้องขอร้องถึง 2 ครั้ง และสรุปก็เป็นโควิดจริงๆ

6.แพทย์โพสต์สูญเสียผู้ป่วย รู้สึกพ่ายแพ้ แต่ไม่เลิกพยายาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

- เสนอข่าว ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า เราเสียผู้ป่วยรายที่ 2 ไปวันนี้ เป็นผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตมาเกือบเดือน เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง แพทย์และพยาบาลทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้ก็ซึ้งและน้ำตาคลอ เราหลายคนรู้สึกพ่ายแพ้ แต่เราจะไม่เลิกพยายามต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงส์นิวส์, js100, TNN, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, sanook ,xinhua, mco, blogone)

- เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ย้ำอีกครั้งระหว่างการแถลงข่าวที่นครเจนีวาว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีต้นตออยู่ในค้างคาว โดย ฟาเดลลาฮาบี โฆษกดับเบิลยูเอชโอ กล่าวว่า หลักฐานที่มีทั้งหมดบ่งชี้ว่าไวรัสชนิดนี้กำเนิดในสัตว์ ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลงหรือสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการทดลองหรือสถานที่แห่งใด แม้จะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าไวรัสชนิดนี้กระโดดข้ามสปีชีส์มาติดมนุษย์ได้อย่างไร แต่แน่ใจได้ว่ามีสัตว์พาหะเป็นตัวกลาง

ประเด็นข่าว

-องค์การอนามัยโลก เตือนว่า การยกเลิกมาตรการปิดเมือง ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะหากมีการยกเลิกมาตรการคุมเข้มเร็วเกินไป จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโคโรนาอีกครั้ง ผอ.องค์การอนามัยโลก ออกมายืนยันว่า ไม่เคยมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจะจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ต่อสหรัฐ

-**ออสเตรเลีย** เริ่มทดลองยาต้านไวรัสโควิด -19 จำนวน 2 ชนิด คือ โลพินาเวียร์ กับ ริโทนาเวียร์ เป้าหมายการทดลอง คือการทดสอบว่า การใช้ยาเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการทรุดถึงจุดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในห้องผู้ป่วยอาการหนักได้หรือไม่ โดยจะเปิดผู้ป่วยในรพ.ต่างๆ กว่า 70 แห่งทั่วประเทศ การคัดกรองผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเข้ารับการรักษาด้วยยารายการใดรายการหนึ่งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกันจะมีผู้ป่วยกลุ่มควบคุมไม่ได้รับยาทั้งสองรายการเพื่อเปรียบเทียบผลด้วย

- **ญี่ปุ่น** Takara Bio บริษัทยาชีวชาติญี่ปุ่น ระบุว่าพร้อมผลิตวัคซีนต่อต้านไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ภายในปีนี้ หากได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ระบุว่าเริ่มพัฒนาวัคซีนร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้ามาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2020 โดยเลือกใช้เทคนิคการผลิตวัคซีน DNA ที่ใช้กระบวนการผลิตสั้นกว่าวัคซีนประเภทอื่น ส่วน Takara จะทำหน้าที่ผลิตเป็นจำนวนมากให้ จากโรงงานของ Takara ที่รับผลิตวัคซีนอยู่แล้ว

-**จีน** แพทย์ชาวจีน 2 คน คือ นพ.อี ฟาน และนพ.หู เว่ย-เฟิง อายุ 42 ปีเท่ากัน ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และสีผิวเปลี่ยนเป็นผิวคล้ำออกไปสีน้ำตาลเข้ม หลังจากทีมแพทย์ที่รักษาชีวิตเอาไว้ได้จนอาการค่อยๆ ดีขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า อาจเป็นผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษา แต่หลังจากนี้ถ้าหากตับดีขึ้นแล้ว สีผิวก็จะค่อยๆ กลับมาเหมือนเดิม

-**ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า** กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง อาจกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ ที่ผ่านมา และขณะนี้ อาเซียนมีผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โรคโควิด-19) มากกว่า 28,000 ราย โดยสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วน 87.9% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

-**เมียนมา** รถยนต์ติดเครื่องหมายยูเอ็นกำลังขนตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 โดนมุ่งโจมตีโดยมีมือปืนไม่ทราบฝ่ายในรัฐยะไข่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลเมียนมาได้รับบาดเจ็บ แต่คนขับเสียชีวิต

-**สิงคโปร์** ยังมีผู้เสียชีวิตคงที่ 11 ราย แต่มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,111 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 9,125 คน

-**อินโดนีเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 375 คน ยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 7,135 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26 คน ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น 616 คน มากที่สุดในอาเซียน

-**ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 140 คน ยอดสะสมเป็น 6,599 คน เสียชีวิตเพิ่ม 9 คน ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น 437 คน

-**มาเลเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 คน ยอดสะสม 5,482 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมเป็น 92 คน

-**เกาหลีใต้** ประชาชนกลับมาทำงาน ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และร้านอาหารบางแห่งผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หลังทางการผ่อนคลายระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

-**จีน** ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่อย่างน้อย 4,632 คน ผู้ป่วยใหม่ 11 คน ผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 82,758 คน ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการมีเพิ่มอีก 37 คน

-**ไต้หวัน** ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มถึง 3 วัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อสะสมมี 422 ราย

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 2,505,367 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต 171,843 ราย และรักษาหายแล้ว 659,615 ราย ประเทศที่มีจำนวน ผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 794,297 ราย (เสียชีวิต 42,564 ราย) สเปนติดเชื้อ 204,178 ราย (เสียชีวิต 21,282 ราย) และอิตาลี ติดเชื้อ 181,228 ราย (เสียชีวิต 24,114 ราย) ส่วนฝรั่งเศส ผู้ป่วยสะสมจำนวน 155,383 ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน 20,265 ราย เยอรมนี ผู้ติดเชื้อสะสม 147,593 ราย ผู้เสียชีวิตโดยรวมอยู่ที่ 4,862 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน

-กล่าวถึง แนวทางผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศไทย 5 ข้อ ซึ่งแบ่งมาตรการเป็น 3 กลุ่ม ใน 77 จังหวัด ถือเป็นข่าวดี แต่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม ผู้ประกอบกิจการต้องเฝ้าระวัง ขณะที่ประชาชนก็ต้องระมัดระวังตัวเองไปพร้อมกัน เพื่อให้การริสตารต์ดำเนินไปอย่างปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอีก

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า การใช้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มีต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ควรดำเนินการชั่วคราวในระยะเวลาจำกัด หากเน้นนานโดยไม่จำเป็นจะส่งผลกระทบต่อประชากรที่มีรายได้น้อย มีหนี้สินครัวเรือนสูง ทำให้เกิดการตกงาน สร้างความกดดันทางจิตใจ และอาจกระทบกับเสถียรภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงมากในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ต้องประเมินสถานการณ์ให้รัดกุมรอบคอบ หากจะผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์ เพราะหากการแพร่ระบาดของโรค

ประเด็นข่าว

กลับมาเพิ่มขึ้นใหม่ หลังเปิดเศรษฐกิจจะทำให้มาตรการที่ทำมาไว้ผลในทันที

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

-กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างจัดทำคู่มือปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับร้านค้าภายในศูนย์ โดยจัดแบ่งเป็นประเภทหมวดหมู่ โดยส่งมอบให้ร้านค้าต่างๆ ไปศึกษาและเตรียมปฏิบัติกรอย่างเข้มงวด หากรัฐบาลผ่อนปรนให้เปิดบริการห้าง-ร้านค้าปลีกได้ จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที แต่หากร้านค้าใดไม่สามารถปฏิบัติได้ จะยังไม่ให้เปิดบริการ ล่าสุดพบว่าบริษัทประกันต่างนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ให้กับร้านค้าต่างๆ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากกรณีการติดเชื้อไวรัสโควิด ทั้งนี้ ศบค. จะทำหน้าที่ยกร่างแนวปฏิบัติกรเปิดให้บริการของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับร้านค้าต่างๆ ต่อไป อยู่ที่ความร่วมมือและข้อมูลสาธารณสุขจะเป็นตัวชี้วัด

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอบทความ องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ขณะนี้มียุคขึ้นต้นโควิด-19 ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาทั่วโลกแล้วถึง 70 รายการ ในจำนวนนี้มีกรทดลองในมนุษย์แล้ว 3 รายการ ได้แก่ 1. บริษัทโมเดอร์นา สัญชาติสหรัฐฯ 2. บริษัทแคนซิโน ไบโอดีคัลล์ สัญชาติจีน และ 3. บริษัทอินโนโอ สัญชาติสหรัฐฯ ด้านซาโนฟิ จากฝรั่งเศส ได้ร่วมกับแกล็กโซสมิทไคลน์ หรือ GSK บริษัทยาของอังกฤษ ผลิตวัคซีนต้นไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการทดสอบทางคลินิกช่วงครึ่งหลังปีนี้ ซึ่งหากทดสอบสำเร็จจะมีการผลิตในวงกว้างครึ่งหลังปี 64 จำนวน 600 ล้านโดส ขณะที่รัฐบาลอังกฤษจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนความพยายามในการผลิตวัคซีนต้นไวรัส โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ส่วนในไทยนั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้กับประเทศไทย ด้วยการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการศึกษาวิจัยวัคซีนมาทดสอบในประเทศไทย ทั้งได้ประสานกับสถานทูตจีน ติดตามความก้าวหน้าการทำข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศจีน ร่วมศึกษาวิจัยทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 2 ขณะเดียวกัน ในประเทศได้มีความร่วมมือพัฒนาวัคซีนต้นแบบระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ การวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬา กับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ก่อนเข้าสู่การทดสอบในคน นำไปสู่การผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

-กล่าวว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งการผลิต พัฒนา และการเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับท่าทีของจีน บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNBG ได้ทดลองทางคลินิกของวัคซีน 2 ชนิดเชื้อตาย 2 ตัวแล้ว โดยระบุว่า ทางบริษัทได้ตรวจ สอบสภาพร่างกายของผู้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด

ขณะที่มูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย เร่งค้นคว้าวิจัยยา-วัคซีน ให้ใช้ได้ในปี 2564 ประสบความสำเร็จในการค้นหาสารโครงสร้างที่มีการออกฤทธิ์ต่อโควิด-19 และจะเข้าสู่การวิจัยในสัตว์ทดลอง และต่อยอดในมนุษย์ต่อไป ถ้าผลทดลองในสัตว์เป็นไปด้วยดี คาดว่าจะสามารถทดลองในมนุษย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และกระจายทั่วโลกได้ในปี 2564 อีกแนวทางการวิจัยคือ ร่วมมือกับบริษัทวิจัยในประเทศเยอรมนี ไบโอฟาร์มาซูติคอล นิว ในการพัฒนาวัคซีน ที่ถือว่าเป็น First in Class หรือวัคซีนตัวแรกสำหรับโควิด-19 ที่พัฒนามาจาก mRNA vaccine โดยวางแผนทำงานวิจัยในมนุษย์ภายในเดือนเมษายนนี้ ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นเป้าหมายแรก หากผลวิจัยเป็นไปตามที่คาดหวัง มีประสิทธิภาพดี สามารถเร่งการวิจัยและผลิตได้ภายในสิ้นปี 2563 กระจายในวงกว้างได้ภายในปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทสัมภาษณ์ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า โควิด-19 ถือเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลที่ต้องมากอบกู้สถานการณ์และป้องกัน ไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ทุกหน่วยงาน มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ผลลัพธ์ที่ควบคุมการระบาดได้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และสาธารณสุข เมื่อเราอยู่ในสภาวะที่นิ่ง เราได้เตรียมการออกมาตรการคลี่คลายสถานการณ์ หากจุดลงตัว ค่อยๆ ผ่อนคลาย ให้คนทำความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ขอให้ประชาชนมองสถานการณ์โควิดใน "มุมบวก" ว่า ไทยเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจอื่น เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอายุขัยโศภรณ์ เราไม่มีอะไรเทียบกับเขาเลย แต่ทำไมเรื่องสุขภาพของประชาชนที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เราเป็นผู้นำได้ ทั้งนี้การที่ควบคุมการระบาดได้ ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคน ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ที่สามารถทำให้เราควบคุมสถานการณ์นี้ได้ และ สธ.จะเป็นหน่วยงานที่ประชาชนไว้วางใจ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความ มาตรการปลดล็อกดาวน จะมาพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท่ามกลางการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นได้อีก ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลชุดนี้ไม่น้อย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์เกษมราษฎร์

-เสนอบทความว่า "หมอทวีศิลป์" ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในนิยามคำว่า "เหยื่อการเมือง" หลังมีบรรดาฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพาเหรดกันถล่ม โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อมูล เหตุผล และสุขภาพคน แต่ "หมอทวีศิลป์" ก็ยังไม่เคยเอ่ยตอปากตอคำกับคนใด ไม่ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบสุขภาพคน

ประเด็นข่าว

หรือหยาบกร้าน แต่ขณะเดียวกัน ก็มีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นแฟนคลับส่วนตัว และที่ชื่นชมความสามารถ ออกมาให้กำลังใจแก่ "หมอทวี ศิลป์" มากมาย หากมองย้อนกลับไปในช่วงแรกๆ ที่ยังไม่มี ศบค. นพ.ทวีศิลป์ เป็น 1 ในทีมกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่แถลงตัวเลขสถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนั้นมีการแถลงข่าวเรื่องไวรัสโควิด-19 อยู่ 2 จุด คือ ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์ กับที่ศูนย์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล ปรากฏว่า ประชาชนให้ความเชื่อมั่นไปที่การแถลงของกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า แต่ละวัน โฆษก ศบค.แถลง แต่ผลการดำเนินงาน ไม่เคยตอบโต้ ใส่ร้ายป้ายสี หรือเฉียดเข้าไปทางการเมืองแม้แต่ทีเดียว มีแต่ให้ "พลังบวก" มันจึงใจร้ายเกินไปที่จะลากบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่ "สงครามการเมือง" ในภาวะแบบนี้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นพ.สมศักดิ์ ชุมหรัศม์ กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล กล่าวถึงประเด็นจะเปิดหรือจะปิดต่อว่า ต้องดูความพร้อมของกลไกพื้นฐาน และต้องมีระบบข้อมูลที่ดีเพื่อให้ปรับตัวได้ทันเวลา มากกว่าการมองเพียงข้อมูลการแพร่ระบาดที่อาจจะกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ การระดมกำลังจากภาคประชาชนและชุมชนทำงานร่วมกับภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการติดเชื้ออย่างรวดเร็วและเหมาะสม ตลอดไปถึงแยกดูแลผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อ ระบบดูแลป้องกันกลุ่มเปราะบางไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องยอมรับว่าการสร้างพฤติกรรมและความเคยชินใหม่ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างรูปแบบการผลิตทางเศรษฐกิจใหม่ๆ คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะเราคงต้องอยู่กับการควบคุมการระบาดของโรคนี้อีกนาน และถือโอกาสหารูปแบบการผลิตทางเศรษฐกิจที่ไม่ขึ้นกับการรวมตัว หรือการเคลื่อนที่ของประชากรจำนวนมากๆ หรือการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่เมืองเล็ก แทนที่จะไปตั้งความหวังว่าจะมีวัคซีนมาช่วยเพื่อที่เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว, แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า, เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล

- สธ. เตรียมผ่อนปรนมาตรการ "ล็อกดาวน์" ประเดิม "9 จังหวัด" ที่ปลอดจากโควิด-19 บวกด้วยอีกประมาณ 32 จังหวัด ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 น้อย นำร่องเปิดให้บริการในบางส่วน อาทิ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีก ขณะที่ประเภทความเสี่ยงสูงอย่างผับ สถานบันเทิง คาราโอเกะ ไนต์คลับ ต้องล็อกดาวน์ต่อไป คาดว่าจะเคาะขิมกลางในกลางเดือนพฤษภาคม แต่ก็ยังต้องคุมเข้มการสวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง นอกจากนี้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นวันเปิดเทอมโรงเรียนทั่วประเทศ สธ. กำลังหามาตรการเข้มร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ โดยเฉพาะ "เด็กเมือง" ห้องเรียนแอร์ มีความเสี่ยงสูงกว่า "ชนบท" การนั่งเรียนต้องทั้งระยะห่าง-กิจกรรมเข้าค่าย-รวมกลุ่ม

โรคพิษสุนัขบ้า

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว จากกรณีที่ จ.ขอนแก่น มีรายงานพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง โดยนายโสภณภูมิทัต ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นจึงได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15 เม.ย.-15 พ.ค.63

ด้าน นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น กล่าวเตือนประชาชนให้มีความตระหนักรู้ใส่ใจดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันตนเองตามแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขแมวหรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้าออกหรือผ่านในเขตนั้นวันแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขต เมื่อพบสุนัขและแมวที่ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ทราบว่าเป็นโรคระบาดหรือมีสัตว์ใกล้เคียงตายภายใน 7 วัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษอย่างต่ำจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (MCOT, sanook, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เดลินิวส์, Innews)

-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจันทิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะเข้าสู่ฤดูฝน บางพื้นที่ฝนตก มีน้ำขังในภาชนะ เศษวัสดุ งานรองต้นไม้ ขยะ ยางรถยนต์เก่า อาจมีไข่ยุงลายแหล่งติดอยู่ยาวนานจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้ช่วยกันป้องกันควบคุมโรค ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ให้ผู้ป่วยที่มีไข้เกิน 2 วัน ต้องรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เพื่อลดการเสียชีวิต รวมทั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากป่วยเป็นไข้เลือดออกร่วมด้วยจะทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้น ขอให้ยึดหลักตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 8,746 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ระยอง อ่างทอง นครราชสีมา พิจิตร ระนอง เลย ขอนแก่น พังงา สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, TNN, 77ข่าวเด่น)

-เสนอข่าว นายพงษ์พันธ์ พรหมพันธุ์ ปลัดอบต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 4 รายทั้งครอบครัว ในพื้นที่บ้านวังน้ำฝน ต.วังใหม่ จึงลงพื้นที่พร้อม ส.อบต.และ อสม. เพื่อฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงตามบ้านเรือนบริเวณโดยรอบ แจกจ่ายทรายอะเบท และแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกกัด โดยเฉพาะเด็กเล็ก จากนั้น จะประสานงานสำนักงานสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

อำเภอวังสมบูรณ์ สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด

เพิ่มการผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในสถานการณ์โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, thansetthakij, workpointnews)

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. เปิดเผย ภายหลังจากประชุมการบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโรคเรื้อรังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับเครือข่ายด้านยา ว่า เบื้องต้นองค์การเภสัชกรรมเสนอเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 50 % นอกจากนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชน นำโดยสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน พร้อมเสริมกำลังการผลิตยาโรคเรื้อรังให้เพียงพอต่อการสั่งซื้อของรพ. รวมถึงให้ กบรส. สืบรวจยอดการสั่งซื้อยาของแต่ละรพ.รัฐและวางแผนการจัดซื้อยาร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และให้แต่ละรพ.พิจารณาบริหารจัดการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คราวละ 2 เดือนหรือตามความเหมาะสม และเพื่อให้มียาเพียงพอสำหรับการใช้ในรพ. หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องจัดซื้อยาจากผู้ผลิตยารายอื่นๆด้วย

นวัตกรรมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงส์นิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, แนวหน้า)

-เสนอข่าว รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ เอสซีจี พัฒนา นวัตกรรมห้องคัดกรองตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน เป็นห้องแยกออกจากตัวอาคารรพ. ด้วยระบบควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของคุณภาพอากาศที่เหมาะสม ทีมแพทย์จะอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องที่มีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลไม่ให้เชื้อไวรัสฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก มีการใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคหลังการใช้งานห้องทุกครั้ง และนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ได้แก่ เช่น ห้อง ICU แยกผู้ป่วยความดันลบ ห้องตรวจเชื้อความดันลบ นอกจากนี้ยังมี แคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบ สร้างระบบการดูแลผู้ป่วย “แยกโรคและเก็บกักเชื้อ” ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เริ่มใช้แล้วแห่งแรกที่รพ.ราชวิถี

ข่าวปลอมเตียงICUผู้ป่วยโควิดเต็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจกออนไลน์, เนชั่นสุดสัปดาห์

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือน ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเรื่อง เตียง ICU สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 เต็ม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ยังมีเตียง ICU และเครื่องช่วยหายใจสำรองไว้อย่างเพียงพอ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

